



## ประกาศเทศบาลตำบลกระเกต

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ)

ราคากลางของงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๗๗๑,๐๐๐.- บาท (-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ราคางบประมาณงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต เป็นเงิน ๒,๗๒๓,๙๐๐.- บาท (-สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑,๙๕๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลกระเกตเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบล  
การะเกด และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
(หากไม่มาดูสถานที่ตามกำหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว หาก  
มีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลการะเกดไม่ได้)

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ  
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๑.๕๐ น.  
โดยเทศบาลตำบลการะเกด จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  
กองคลัง เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ  
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ [www.Karaked.go.th](http://www.Karaked.go.th) ของเทศบาลตำบลการะเกด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๗๕๓๕-๔๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

อภิเชษฐ พรีดชู  
(นายอภิเชษฐ พรีดชู)  
นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด